



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๖๖๔

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผ.กทม. ติดตาม ความคืบหน้า งานก่อสร้าง อุโมงค์ ระบายน้ำจาก บึงหนองบอน สู่เจ้าพระยา	มติชน แนวหน้า mcot matichon dailynews thestandard siamrath pantip komchadluek chmplus nationtv fm๙๑bkk workpointtoday plewseengern thestandard mcot dailynews thestandard siamrath komchadluek chmplus nationtv fm๙๑bkk innnews thaipbs mgronline prachachat thainews mcot nationtv ch๗	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวหลังติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาว่า โครงการดังกล่าวก่อสร้างมา ๕ ปี ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเกิดปัญหาสะพานคลองเคล็ดทรุดตัว เพราะน้ำใต้ดินพัดทรายเข้าอาคารรับน้ำและไหลเข้าอุโมงค์ทำให้ชั้นดินบริเวณด้านบนทรุดตัวส่งผลให้อุโมงค์เสียหาย รวมทั้งเสาเข็มสะพานคลองเคล็ดทรุดตัว ทำให้สะพานคลองเคล็ดพังลงมาและถนนทรุดตัวยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร ส่งผลให้บ้านพักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย รวมทั้งเกิดปัญหาการจราจร ปัจจุบันประชาชนร้องเรียนเรื่องการจราจรติดขัดบริเวณนี้จำนวนมาก ซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหา สำหรับแผนการแก้ไขปัญหามุ่งจะวางอุโมงค์ใหม่ที่ความลึก ๑๖ เมตร เพื่อทดแทนอุโมงค์เดิมที่เสียหาย ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๘ เดือน คาดจะแล้วเสร็จปลายปี ๖๖ โดยกำชับสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ส่วนการแก้ไขปัญหการจราจรบริเวณดังกล่าว ต้องสำรวจเส้นทางลัดและเส้นทางเลี่ยงออกสู่ถนนบางนา-ตราด และถนนศรีนครินทร์ รวมทั้งต้องคืนผิวการจราจรโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำ บึงหนองบอน ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน พร้อมกำชับผู้รับจ้างเข้มงวด มาตรการด้านความปลอดภัย ป้องกันผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	- สำนักการระบายน้ำและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเร่งรัดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๒	กทม. ร่วมสนับสนุน การจัดงาน แข่งขันหุ่นยนต์ ระดับโลก World RoboCup ๒๐๒๒	sanook thairath thestandard matichon newtv voicetv innnews twitter.com/VoiceTV twitter.com/thestandard twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวหลังเยี่ยมชมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับโลก World RoboCup ๒๐๒๒ ซึ่ง กทม.เป็นผู้สนับสนุนในฐานะ Host City ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนาว่า กทม.ในฐานะเมืองเจ้าภาพได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ World RoboCup ๒๐๒๒ ครั้งที่ ๒๕ ร่วมกับพันธมิตรเครือข่าย โดยมีเยาวชน นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ จากประเทศไทยและ ๔๕ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เช่น หุ่นยนต์เตะฟุตบอล หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ใช้ในบ้าน หุ่นยนต์ให้บริการ รวมทั้งมีกิจกรรมให้เด็กทดลองทำหุ่นยนต์ด้วย ซึ่งมีความรู้หลากหลายรูปแบบให้ศึกษา เช่น บูธของประเทศญี่ปุ่นมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์กู้ภัย	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup ๒๐๒๒ และนำแนวคิดใช้นวัตกรรม ด้านหุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับโลก World RoboCup ๒๐๒๒ และการนำแนวคิด ใช้นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของ กทม.ในอนาคต

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>มาแสดง เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นมีภัยพิบัติมากมาย รวมถึงมีเด็กไทยที่เก่งระดับโลกซึ่งพัฒนาใช้หุ่นยนต์เล็กในการกู้ภัย กู้ชีพ</p> <p>- ในอนาคตประเทศไทยจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ช่วยในการทำงานหลายด้าน ซึ่ง กทม.สามารถนำหุ่นยนต์มาใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้โดรนตรวจถนนแทนคนเพื่อสำรวจไฟฟ้าดับ สำรวจการจราจร ช่วยดับเพลิง โดยการช่วยลากสายดับเพลิงเข้าไปในที่คับแคบของชุมชน แออัด หุ่นยนต์ช่วยเก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า จะใช้ทดแทนการทำงานของคน แต่เพราะหุ่นยนต์ทำงานซ้ำได้ ไม่เหนื่อยและไม่หยุด จึงนำมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคน</p>		
๓	<p>ผว.กทม.ชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา “พักดับรักสุขภาพ” หันมาออกกำลังกาย</p>	<p>siamrath mgronline nationtv hfocus thailandplus thejournalistclub bangkokbiznews twitter.com/NationTV๒๒ twitter.com/jncjournalist</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมกิจกรรมวิ่งชมเมือง (CITY RUN) บริเวณสวนสาธารณะสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ จัดโดยประชาคมงดเหล้าสมุทรปราการว่า กทม.โดยสำนักอนามัย มีโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในหัวข้อ “งดเหล้า พักดับ พักปอด ตลอดเข้าพรรษา” โดยได้เชิญชวนประชาชนให้งดเหล้า เพื่อพักดับช่วงเข้าพรรษา หันมาดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมวิ่งพักดับ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ หรือผู้ที่ต้องการงดเหล้าบุรี ได้ใช้กิจกรรมเดินวิ่งเป็นการฟื้นฟูดูแลสุขภาพตนเองในช่วงเข้าพรรษา เพราะแอลกอฮอล์เป็นสารพิษที่ร่างกายต้องขับออกโดยตับ ซึ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นที่จะกำจัดสารเสพติดคือแอลกอฮอล์ ซึ่งคนไทยป่วยเป็นโรคตับที่มีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหลักและมีโรคร่วมจำนวนกว่า ๔,๕๔๓ คน ในปี ๒๕๕๖ อัตราการตายในโรงพยาบาลประมาณร้อยละ ๑๐ โดยคำนวณความสูญเสียค่ารักษาพยาบาลกว่า ๓๗๙.๓๒ ล้านบาท ซึ่งการพักตับระยะหนึ่งหรือพักจนครบ ๓ เดือนจะทำให้ตับฟื้นตัวเองได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนในโอกาสสำคัญเข้าพรรษา “ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” บุรี อบรมมุขต่าง ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน</p>	<p>- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “งดเหล้า พักดับ พักปอด ตลอดเข้าพรรษา” ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน</p>
๔	<p>ผว.กทม.ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติ</p>	<p>khaosod matichon thaipbs dailynews blockdit thaipbs sanook.com/news</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สังเกตการณ์การทำงาน ofพนักงานเก็บขยะบริเวณซอยอ่อนนุช ๘๖ ว่า จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พบรถขนขยะจุขยะได้ ๕ ตัน มีพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ๔ คน ทำหน้าที่เก็บและแยกขยะ ซึ่งจะนำขยะไปแยก เมา และชายที่</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ลงพื้นที่รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการบริหารจัดการขยะ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	หน้าที่ของพนักงานเก็บขยะ	twitter.com/sirotek facebook.com/๓๙๕๑๒๖๖๗๕๒๙๓๖๔๓	โรงกำจัดขยะ ทั้งนี้ ขยะบางส่วนแยกที่รถ ส่วนหนึ่งนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยหมัก จุดที่มีขยะมากที่สุดคือ คอนโดมิเนียม โรงแรม และห้างสรรพสินค้า ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่ได้เกิดแนวคิดการจัดการปัญหาการแยกขยะ	บริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะในกรุงเทพฯ	ของ กทม. พร้อมความร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในกรุงเทพฯ
๕	ผว.กทม. ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมติดตามสถานการณ์โควิด 19	tna.mcot.net innews matichon topnews komchadluek newtv hfocus innnews ryt๙ news.ch๗ prachachat infoquest ch๓plus thairath mgronline dailynews thestandard today.line.me matichonweekly	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมติดตามสถานการณ์โควิด 19 ว่า กทม. มีโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัดทั้งหมด ๑๑ แห่ง โดย รพ.ราชพิพัฒน์เป็น รพ.หลักที่ช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมจัดทำโมเดล Sandbox เพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข การจัดการบริการปฐมภูมิ การส่งต่อ การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลด้านบริการ การส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน และเขตภาษีเจริญ ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงง่ายทั่วถึง และครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวม</p> <p>- ปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในกรุงเทพฯ ช่วง ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มที่ได้รับการตรวจ RT-PCR มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน/วัน และกลุ่ม ATK มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ คน/วัน โดยผู้ติดเชื้อสามารถรับยาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกอบอุ่น และโรงพยาบาล สำหรับกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ ได้รับการคัดกรองจากพยาบาล หากมีอาการมาก แพทย์จะประเมินแล้วให้รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล โดยแบ่งประเภทเตียงเป็นเขียว เหลือง และแดงตามอาการ แม้ขณะนี้อัตราการครองเตียงไม่ถึงร้อยละ ๕๐ แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ควรใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและควรแยกกักตัวจากคนในบ้าน สำหรับ Hospitelขณะนี้ไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากกลุ่มสีเขียวสามารถดูแลตัวเองได้ค่อนข้างมาก แต่หากไม่สะดวก มีโรงพยาบาลสนามให้บริการ</p> <p>- นอกจากนี้ ได้เดินทางไปที่ รพ.สิรินธร เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่และติดตามสถานการณ์โควิด 19 โดยได้พบปะกับประชาชนที่มาตรวจรักษาและรับฟังการรายงานจากเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาของ รพ.ในเรื่องอัตราค่าจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากคนไข้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามสถานการณ์โควิด19 และการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 และการทำงานขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ให้ความสำคัญกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นอยู่ในที่โล่งแจ้งโดยไม่มีบุคคลอื่นอยู่ด้วย รวมถึงการล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ ส่วนการร่วมกิจกรรมในที่ โล่งแจ้งยังคงทำได้ แต่หากมีคนหนาแน่นต้องสวมหน้ากาก ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะดำเนินควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสถานการณ์ขณะนี้เริ่มมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง สำหรับกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่ม ๖๐๘ ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรค เช่น เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเมเร็ง รวมทั้งผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และสตรีมีครรภ์ ซึ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังทั้งผู้ป่วยและผู้ที่จะเข้าเยี่ยม</p>		
๖	<p>ผว.กทม.มอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนชุมชนคลองเตยพร้อมย่าย่าประมาทโควิด 19</p>	<p>matichon mgronline tna.mcot prachachat mcot news๑๐๐๕ tna.mcot thestandard innnews ch๓plus matichonweekly facebook.com/VoiceOnlineTH facebook.com/dailynewsonline.</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ร่วมกับภาคเอกชนมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กในชุมชนคลองเตย ณ ลานกีฬาคลองเตย หลังจากการร้องขอของประธานชุมชน เนื่องจากในชุมชนมีสนามกีฬา ลานกีฬา แต่ไม่มีลูกฟุตบอลและได้ร่วมเล่นกีฬาตีเบตมินตัน บาสเก็ตบอล และฟุตบอลกับเด็กในชุมชนดังกล่าว จากนั้นได้เดินเยี่ยมชุมชนคลองเตย เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการ โดยได้รับรายงานสถานการณ์ของเด็กจากประธานชุมชนว่า มีเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน เพราะพ่อแม่ยากจน ไม่มีเงินส่งลูกเรียน จึงให้ชุมชนสรุปรายชื่อของเด็กกลุ่มนี้รวมถึงเด็กที่มีปัญหาในลักษณะดังกล่าวเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป พร้อมทั้งกำชับอย่าประมาทโรคโควิด 19 โดยให้ระวังตนเองและใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องของตัวเองและระบบการรักษาพยาบาล เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างทันที่</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือพัฒนาชุมชนคลองเตย เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กในชุมชนคลองเตย รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือเด็กในชุมชนคลองเตยให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๗	<p>ผว.กทม.ลงพื้นที่คลองเตยตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมวัดคลองเตยนอกพบปัญหา</p>	<p>mgronline innnews facebook.com/dailynewsonlinefan twitter.com/tingchadchart twitter.com/tingchadchart</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมที่วัดคลองเตยนอก หลังจากได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชนว่า ปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพฯ เกิดจากสาเหตุ ๔ ประการคือ (๑) ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาหนัก จนไม่สามารถระบายได้ทัน (๒) น้ำเหนือที่ไหลมาจากแม่น้ำ (๓) น้ำทุ่งคือน้ำที่มาจากทุ่ง เช่นมาจากรังสิต และ (๔) น้ำทะเลหนุน ซึ่งเขื่อนกั้นน้ำคือ น้ำทะเลหนุน หากส่วนไหนมีท่อที่ไม่ได้อุด น้ำจะเอ่อล้นเข้ามา ดังนั้น สาเหตุของน้ำท่วมส่วนหนึ่งจึงมาจากการสร้างเขื่อน ซึ่งต้องมีท่อที่คอยระบายน้ำเข้าออกและมีวาล์วเปิด-ปิด</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - สำรวจปัญหาและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่วัดคลองเตยนอก เขตคลองเตย</p>	<p>- สำนักระบายน้ำ สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่วัดคลองเตยนอก ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	การสร้างเขื่อน เร่งรัดสำนัก การระบายน้ำ แก้ไข		หากน้ำในแม่น้ำขึ้นให้ปิดวาล์ว น้ำจะไม่ล้นตลิ่งเข้ามาในบริเวณวัดและ ชุมชน หากน้ำในแม่น้ำลงให้เปิดวาล์วระบายน้ำออก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ต้องพิจารณาว่าสามารถทำวาล์วก่อนได้หรือไม่ หรือ จะอุดท่อเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวก่อน โดยจะเร่งให้สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการโดยเร็ว		
๘	กทม. จัดระเบียบ ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย ๕ จุด ย่านบางซื่อ	matichon thainews innnews thansettakij mcot dailynews komchadluek voicetv ch๗ thaipbs mgronline khaob๒๕h fm๙๑bkk bugaboo innnews	- นายจักษุพันธ์ ผิวงาม รพว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจจุดทำการค้า จำนวน ๕ จุด ในพื้นที่เขตบางซื่อว่า พื้นที่เขตบางซื่อเมื่อปี ๒๕๔๘ มีจุดทำการค้า ๑๑ จุด มีผู้ค้าประมาณ ๓๑๙ ราย ปัจจุบันมีจุดทำการค้าเหลืออยู่ ๕ จุด มี ผู้ค้ารวมทั้งสิ้น ๑๗๑ ราย จากการลงพื้นที่ตรวจจุดทำการค้า พบมีปัญหา การจัดระเบียบ ผู้ค้าบางรายมีชื่ออยู่ในบัญชีตามจุดทำการค้า แต่ไปตั้ง วางขายของอยู่นอกจุดทำการค้า รวมถึงผู้ค้าบางรายยังยึดติดกับจุดที่เคย ค้าขายมานาน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางซื่อสร้างความเข้าใจ กับผู้ค้า เพื่อให้มาค้าขายอยู่ในจุดที่ กทม.จัดระเบียบไว้ ซึ่งเป็นจุดใกล้เคียงกัน อีกส่วนหนึ่งคือ บริเวณทางแยก หรือทางข้าม ตามหลักแล้วจะต้องเว้นระยะไว้ ประมาณ ๓ เมตร แต่พบมีผู้ค้าตั้งวางขายบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชน ผู้ใช้ทางเกิดความไม่ปลอดภัย จึงให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกำชับผู้ค้าที่มีชื่ออยู่ ในบัญชี ให้ทำการค้าในจุดที่กำหนดไว้ตามที่เสนอไปยังกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล (บข.น.) เท่านั้น ซึ่งเป็นจุดทำการค้าที่สำนักงานเขตได้ กำหนดไว้แล้ว	<u>ด้านบวก</u> - จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชน รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๙	กทม.ยืนยัน อาหารกลางวัน โรงเรียน ในสังกัด มีคุณภาพ ตามระบบ Thai School Lunch for BMA	workpointtoday matichon dailynews ch๓plus thansettakij innnews mgronline thaipbs ch๓plus ch๗ khaob๒๕h sanook fm๙๑bkk news๑live	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม. กล่าวว่า จากกรณีสื่อออนไลน์แชร์ ภาพอาหารในถาดหลุมมีแกงหน่อไม้ดองและแกงส้มในปริมาณน้อย โดย ระบุว่ามาจากโรงเรียนในสังกัด กทม.เขตบางเขนนั้น หลังจากได้รับทราบ เรื่องดังกล่าวได้ให้สำนักการศึกษา (สนศ.) และสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ โดย สนศ.ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ อาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์และแสดง ค่าพลังงาน รวมถึงสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับ โดยติดประกาศไว้หน้า ห้องอาหารทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบ รวมทั้ง ตรวจสอบเมนูอาหารให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน	<u>ด้านบวก</u> - จัดอาหารกลางวันใน โรงเรียนสังกัด กทม.ตาม ระบบ Thai School Lunch for BMA โดยมีคุณภาพและ โภชนาการครบถ้วน	- สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัด อาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัด กทม.ตามระบบ Thai School Lunch for BMA โดยมีคุณภาพและ โภชนาการครบถ้วน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>รับประทานในแต่ละวัน</p> <p>- ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สนศ.ได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารสำหรับนักเรียนในสังกัด กทม. โดยมี ผอ.เขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พยาบาลอนามัยโรงเรียนจากศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คัดเลือกเขตละ ๓ โรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมเป็น ๑๕๐ โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารทั้ง ๕๐ สำนักงานเขตอีกด้วย นอกจากนี้ยังจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA ให้นักเรียนได้รับประทานทุกวัน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ และการจัดหาอาหารโดยสำนักงานเขตและโรงเรียนดำเนินการใช้วิธีจ้างเหมาจัดหาอาหาร หรือซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหาร ให้นักเรียนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้ ผอ.เขตดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- สำนักงานเขตบางเขน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า โรงเรียนในสังกัดในเมนูอาหารไม่มีแกงหน่อไม้ดอง ส่วนแกงส้มเป็นแกงส้มผักรวม ดังนั้นอาหารของโรงเรียนจะมีคุณภาพและมีโภชนาการครบถ้วน เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันโดยใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA ของ กทม. ที่ได้มีการประเมินโภชนาการและคุณภาพอาหารและมีการสอบถามความต้องการของนักเรียนในการทำเมนูอาหาร โดยเน้นคุณภาพอาหาร โภชนาการครบ ๕ หมู่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาหารกลางวันอาจจะไม่ถูกใจนักเรียนบางส่วนได้</p>		
๑๐	<p>กทม. เดินหน้า จัดกิจกรรม กระตุ้น เศรษฐกิจ เริ่มถนนคนเดิน ใน ๑๐ ย่าน</p>	<p>แนวหน้า สยามรัฐ naewna siamrath</p>	<p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม. กล่าวถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ดนตรีในสวน กรุงเทพกลางแปลง ยังมีกิจกรรมถนนคนเดินซึ่งจะจัดใน ๑๐ ย่านสร้างสรรค์ โดยเริ่มจัดบ้างแล้ว และจะจัดต่อเนื่องขยายไป ๕๐ เขต รวมถึงจะพัฒนา ๑๐ ย่าน ได้แก่ ย่านตลาดพลู, ย่านบางแคภิรมย์, ย่านแปลงนาม, ย่านหัวตะเข้, ย่านท่าดินแดง, ย่านบางขุนเทียน, ย่านสวนจตุจักร, ย่านพาหุรัด, ย่านตลาดน้ำ วัดสองคลอง-ตลิ่งชัน, ย่านชุมชนสวนหลวง ๑ เจริญกรุง ๑๐๓ และเพิ่มอีก ๕ ย่าน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เดินหน้าจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน</p> <p>- พัฒนาพื้นที่ให้เป็นย่านสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ อาทิ ดนตรี</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	สร้างสรรค์		บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมคือ ย่านเทเวศร์, ย่านนางเลิ้ง, ย่านมหานาค, ย่านยศเส และย่านตลาดน้อย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรม ตึก อาคาร โบราณ อาหาร วัฒนธรรมในพื้นที่ ให้เป็นย่านสร้างสรรค์ต่อไป		ในสวน กรุงเทพฯ กลางแปลง ถนนคนเดิน รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นย่านสร้างสรรค์ ในกรุงเทพฯ ให้ประชาชน รับผิดชอบต่อตนเอง
๑๑	นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือ ประชาชน สังเกตอาการ- ตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงาน หลังกลับจาก ท่องเที่ยว ช่วงวันหยุด ต่อเนื่อง	ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ ข่าวสด thairath dailynews thaipost naewna siamrath khaosod	<p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบต่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนหลังเดินทางกลับจากการไปท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ต่าง ๆ หรือเดินทางข้ามจังหวัด ในช่วงวันหยุดยาวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขและสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบอาการสงสัยจะติดเชื้อโควิด 19 เช่น ไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก ขอให้ตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าทำงาน หากเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ขอให้กักตัวเองอยู่ที่พัก หลีกเลี่ยงการพบปะรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน เช่น การเดินทางไปโรงพยาบาล ขอให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทุกคนต้องช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อและรับเชื้อ เพื่อช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 และไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหญ่ขึ้นอีก</p> <p>- หากตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก หรือติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มที่มีอาการไม่มาก หรือกลุ่มสีเขียวให้เข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ตามนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ซึ่ง จะได้รับการดูแลรักษาตามแนวทาง “เจอ แจก จบ” โดยให้กักตัว ๕ วัน แบบ Home Isolation และอีก ๕ วัน ให้สังเกตอาการ ซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน เมื่อออกจากบ้านและเมื่อกลับเข้าทำงาน สำหรับผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างานและปฏิบัติตาม มาตรการของหน่วยงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมแผนรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ที่อาจเกิดขึ้นช่วง หลังวันหยุดต่อเนื่อง</p> <p>- เน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานหลังกลับจาก ท่องเที่ยวช่วงวันหยุดต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงาน แพทย์ และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมแผนรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ที่อาจเกิดขึ้น ช่วงหลังวันหยุดต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำประชาชน สังเกตอาการตนเองและ ตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงาน หลังกลับจากท่องเที่ยวช่วง วันหยุดต่อเนื่อง</p>